



ปลอยโพลล์เวย์ขึ้นราคา10บาท

- ‘คักดีสยาม’สั่งหยุดไม่ได้กลัวโง่
- รื้อใหม่ลดค่ารถไฟฟ้าเขื่อนไชเกิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าครองชีพให้ประชาชนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอมาตรการลดค่าโดยสารมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว แต่ให้กลับไปพิจารณาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการลดค่าโดยสารควรทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการลดค่าโดยสารจริง ๆ ไม่ควรทำแบบมีเงื่อนไข เช่น ลดค่าโดยสารบางช่วงเวลา อยากให้ลดราคาตลอดทั้งวันแต่ทั้งนี้ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องเป็นสิ่งที่หน่วยงานสามารถทำได้ด้วยไม่ใช่ลดราคาตลอดทั้งวันแล้วทำให้หน่วยงานเดือดร้อน เรื่องนี้ให้เร่งพิจารณาให้ได้ข้อสรุปภายในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

นายศักดิ์สยาม ยังกล่าวถึงกรณีบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุดรธานีฯ หรือทางด่วนโพลล์เวย์เตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทาง 5-10 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.นี้ว่ากรณีนี้คงไม่สามารถไปสั่งให้หยุด หรือชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางได้เพราะเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท ทางยกระดับดอนเมืองฯ

กับกรมทางหลวง (ทล.) หากไปสั่งไม่ให้ปรับขึ้นจะเป็นเหมือนกรณีของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ไม่ปรับค่าผ่านทางให้ตามสัญญาทำให้เกิดข้อพิพาทกันขึ้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่าแม้จะไม่สามารถสั่งให้หยุดการปรับขึ้นค่าผ่านทางได้แต่ได้มอบนายชัชวาลย์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสรวิศ ทวีศักดิ์ อธิบดี ทล. ไปหารือเบื้องต้นกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมืองฯ ว่าจะสามารถพิจารณาไปปรับขึ้นต่าง ๆ เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนระหว่างปรับขึ้นค่าผ่านทางหรือไม่ เช่น ตัวรายได้แบบมีส่วนลด เป็นต้น ทั้งนี้การจะทำไปปรับขึ้นใด ๆ ออกมา ต้องไม่กระทบกับเอกชนและต้องอยู่บนหลักของสัญญาด้วย เพราะหากไปทำอะไรที่เอกชนปฏิเสธแต่เราไปบังคับให้ต้องทำก็จะเหมือนในอดีตที่เป็นเงื่อนไขให้เอกชนไปฟ้องร้องเรียกค่า

เสียหายจากภาครัฐจึงคิดว่าเรื่องแบบนี้ควรต้องมาคุยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยจะให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.นี้ประกอบด้วย โพรโมชันลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในมหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14-42 บาทต่อเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป จะปรับค่าโดยสารเป็น 14- 20



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

บาทสำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันเที่ยวเดินทางแบบ 30 วันเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าในมหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)และ/หรือ รถไฟฟ้าในมหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมการเดินทางเชื่อม 2 สาย มีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยวโดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บัตร MRT บัตร

MRT PLUS บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีเพื่อเติมโปรโมชันเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน.